

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการ เชื่อม รัต มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน

ข่าวจาก : สวท.เชียงราย เมื่อวันที่ : 17 พ.ย. 2564 อ่าน : 76 ครั้ง



วันนี้ (17 พ.ย.64) ที่ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน นางสุภาพรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการ เชื่อม รัต มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน” เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเชียงราย ในด้านการดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน นอกจากนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสืบสานจากรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว จะเป็นการสร้างรายได้และยกระดับสินค้าท้องถิ่นในอำเภอเชียงแสน ให้เกิดมิติด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงราย “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานการจัดงานนิทรรศการฯ

นางสุภาพรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย ในการเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย และน่ายล ในการจัดนิทรรศการ เชื่อม รัต มัด ร้อยเรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสนองตอบต่อโจทย์พันธกิจข้างต้น โดยได้มุ่งเน้นไปที่การแสดงความ

สร้างสรรค์การต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จากวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชียงแสน จากระบบนิเวศ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทำให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองแห่งความสุข และนำผลสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดนิทรรศการครั้งนี้จากการพัฒนาแนวคิดสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่มีรากฐานต่อยอดจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าเชียงแสนอย่างยั่งยืน และสนับสนุนเมืองให้ก้าวไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านต่อไป

การจัดนิทรรศการ "เชื่อม รัต มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติ" พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน เพื่อการเรียนรู้ การปกป้องแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยวัฒนธรรม แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อปกป้องธรรมชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้ทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านการเล่าเรื่องโดย "น้องใบสักรักเชียงแสน" สัญลักษณ์ของการจัดงาน ภายใต้แนวคิดมรดกภูมิปัญญาของเขตวัฒนธรรมเมืองเก่าเชียงแสน ที่มีจำนวนมากทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน และยังเชื่อมโยงคนกับธรรมชาติเขตวัฒนธรรมเมืองเก่าเชียงแสน เช่น ระบบนิเวศของเมือง ประเพณี และกิจกรรมทางสังคมสิ่งทีมองเห็นจับต้องได้ มรดกทางธรรมชาติ วัตถุทางวัฒนธรรม ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ ภาษา วรรณกรรมและศิลปกรรม โดยจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม 5 ฐาน ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย